

## การถอดบทเรียน

องค์ความรู้ด้านการฝึกอาชีพในชุมชนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

### “เส้นสาน ห้วยซ้อ”

(โดยกลุ่มสตรีบ้านแก่นไต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

#### เส้นสาน ห้วยซ้อ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก เชือกและเส้นพลาสติก เป็นชิ้นงานที่ใช้สำหรับใส่ของใช้ ได้ใน ทุกๆโอกาส คงทน ถาวร เริ่มจากแม่บ้านที่ว่างงาน อยากรหาอาชีพเสริม หารายได้ ช่วยครอบครัว หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว เล็งเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรม ที่สามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย เป็นที่รู้จัก ในนาม “เส้นสาน ห้วยซ้อ” คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกและเส้น พลาสติก โดยกลุ่มสตรีบ้านแก่นไต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เส้นสาน ห้วยซ้อ: เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกและเส้นพลาสติก โดยกลุ่มสตรีบ้าน แก่นไต้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการบริหารจัดการกลุ่ม ดังนี้  
วิสัยทัศน์ “สร้างและสาน งานหัตถกรรม ที่หลากหลาย ใช้ได้ทุกโอกาส”

พันธกิจ ๑.คุณภาพของงานหัตถกรรม ลวดลาย รูปแบบที่หลากหลาย สวยงาม

๒.ราคายุติธรรม ไม่แพงอย่างที่คิด

๓.สร้างและสาน ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

ความโดดเด่น ของผลิตภัณฑ์จากเชือกและเส้นพลาสติก ส่งผลให้ได้การรับรองมาตรฐาน จาก หน่วยงานต่างๆของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการการันตี ผลงานที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี พ.ศ.	มาตรฐานผลิตภัณฑ์
๒๕๕๖	-จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (รหัสทะเบียน ๖-๕๗-๐๓-๐๕/๑-๐๐๙๕)
๒๕๕๙	-ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน เส้นพลาสติก
๒๕๕๙	-ได้รับการรับรองมาตรฐานส่งเข้าคัดสรร otop ได้ระดับ ๓ ดาว ประเภท ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กระจ่างพลาสติก นานากลาง

## ผลิตภัณฑ์

-ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่



-กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยมสายหนัง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่



-ตะกร้าจากเส้นพลาสติกพันท์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่



-กระเป๋าจากเส้นพลาสติกแฟนท์ ใส่เอกสารสายหนัง ขนาดกลาง ขนาดใหญ่



### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกและเส้นพลาสติก เราเน้น ชิ้นงานที่ใช้สำหรับใส่ของใช้ มีความหลากหลายของรูปทรง เพิ่มสีสันโดยการแฟนท์ลวดลายให้ สวยงาม ใช้ได้ในทุกโอกาส มีแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามความต้องการของตลาด และลูกค้าสามารถร่วมออกแบบได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ซึ่งกลุ่มสตรีบ้านแก่นใต้ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในด้านหัตถกรรม จากเชือกและเส้นพลาสติก มากกว่า ๕ ปี เป็นจำนวนมาก

### จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ คือ

๑. มีลักษณะรูปทรงที่เป็นนิยมและต้องการของท้องตลาด
๒. ลูกค้าสามารถร่วมออกแบบได้ด้วยตนเองตามความต้องการ
๓. ราคายุติธรรม ไม่แพงอย่างที่คิด

### กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้าของผลิตภัณฑ์

“เส้นสาน ห้วยซ้อ” คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกและเส้นพลาสติก โดยกลุ่มสตรีบ้านแก่นใต้ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ

กลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มอาชีพชุมชนต่างๆ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่ชื่นชอบ ตะกร้า หรือกระเป๋า ที่ทำจากเชือกและเส้นพลาสติก สามารถใส่ของใช้ได้ทุกโอกาส คงทน สวยงาม

## แนวคิดในการทำงาน

### “เส้นสาน ห้วยซ้อ” มีการวางเป้าหมายไว้คือ

**ด้านการผลิต :** ขยายการผลิตให้คนในชุมชน ทุกหลังคาเรือน ร่วมเป็นผู้ผลิต อย่างน้อย ครั้วเรือนละ ๑ คน เพื่อเพิ่มการผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเป็นการอนุรักษ์งานหัตถกรรมด้านฝีมือ การสาน ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป

**ด้านการตลาด:** การเพิ่มช่องทางการตลาด คือ ออกแสดงสินค้างานประจำปีของจังหวัด/ถนนคนเดินในเชียงราย/งานตลาดประชารัฐทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย/ งานแสดงสินค้าในกรุงเทพฯ /LINE /Facebook

**พันธมิตร :** การหาพันธมิตรมาร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือนานาชาติ หอการค้าจังหวัด ฯลฯ

นอกจากนี้ ในการออกแสดงสินค้าตามงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด ยังให้ความสำคัญในการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า โดยการพูดคุยกับลูกค้าทำให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นจากการขายเพียงในตัวอำเภอเชียงของ ทำให้เรียนรู้เทรนด์ของความต้องการของลูกค้า ว่านิยมแบบไหน ชื่นชอบลวดลายอย่างไร แนวโน้มความต้องการเป็นเช่นไร นำมาศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

### ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ความสำเร็จในการดำเนินงานของ “เส้นสาน ห้วยซ้อ” มาจากปัจจัยดังนี้คือ

- ๑.ความสามัคคี ของกลุ่มสตรีบ้านแก่นใต้ ในการบริหารจัดการกลุ่มที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้
- ๒.ความซื่อตรงต่อลูกค้า และตรงต่อเวลาในการทำงาน
- ๓.มีรูปแบบของสินค้าที่หลากหลาย ทันสมัย ตามความต้องการของลูกค้า
- ๔ ลูกค้าสามารถร่วมออกแบบได้ด้วยตนเองตามความต้องการ